
 

BYGGÐASAMLAG VESTFJARÐA 

 

Fundargerð stjórnarfundar 24. janúar 2019.  

Fundur haldinn á Ísafirði, þróunarsetur Vestfjarða, kl 11:00  

Mættir eru: Rebekka Hilmarsdóttir formaður, Ingibjörg Benediksdóttir, Þorgeir Pálsson, Guðmundur 

Gunnarsson, Jón Páll Hreinsson boðaði forföll og í hans stað kom Pétur G Markan. Sif Huld 

Albertsdóttir framkvæmdastjóri BsVest sat einnig fundinn og ritaði fundargerð 

1. Fjárhagsáætlun 2019. 

Umræða átti sér stað á fundinum. Lagt til að samræma fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna. 

Framkvæmdastjóra falið að gera drög að samræmdu eyðublaði. 

 

2. Nýjasta áætlun jöfnunarsjóðs vegna ársins 2018. 

Framkvæmdastjóri leggur fram áætlanir jöfnunarsjóðs fyrir árið 2018. Komið hafa þrjár 

áætlanir og lækkun á milli þeirra nemur 46 millj. kr. eða um 20% lækkun.  Umræður áttu sér 

stað á fundinum, stjórn felur framkvæmdastjóra að útbúa erindi til ráðgjafanefndar 

Jöfnunarsjóðs um breytingar milli áætlana jöfnunarsjóðs frá maí til desember 2018, óska eftir 

fundi tafarlaust. 

 

3. Útsvar sveitarfélaga. 

Framkvæmdastjóra falið að senda útsvarshluta sveitarfélagana 2019 til framkvæmdastjóra 

sveitarfélaganna og fjármálastjóra hvers sveitarfélags, til kynningar.  

 

4. Starfsskýrsla framkvæmdastjóra 

Framkvæmdastjóri fór yfir verkefni síðustu mánaða. Stjórn felur framkvæmdastjóra að senda 

út áætlun vegna ferða framkvæmdastjóra til aðildasveitarfélaga næsta hálfa árið.   

 

12:00  Framkvæmdastjóri víkur af fundi og Ingibjörg Benediktsdóttir tekur við að skrifa 

fundargerð.  

5. Starf framkvæmdastjóra 

Trúnaðarmál 

 

12:50 Framkvæmdastjóri kemur inn til fundar og tekur við að skrifa fundargerð.  

 

6. Heimili fyrir börn. 

Stjórn felur framkvæmdastjóra að senda bréf til ráðuneytisins vegna tafa á skipun 

sérfræðingateymis. 

 

7. Heimsókn í Hvestu og Skammtímavistun. 

Stjórn kynnti sér starfsemi Hvestu og Guðmundur Gunnarsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar 

skrifaði undir nýjan leigusamning vegna Hvestu. Farið var yfir fyrirhugaðar breytingar á 

húsnæðinu, sem munu eiga sér stað á þessu ári. 

Stjórn kynnti sér einnig starfsemi skammtímavistunar.   

Fundi slitið 14:50 

Sif Huld Albertsdóttir 

Framkvæmdastjóri BsVest 


